

ที่ ทส ๐๖๐๔ / ๒๕๗๐



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
อ้างถึง หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๑/๕๑๓๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำตอบข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งข้อหารือของนางสาวละออง ดิยะไพรัช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาดำเนินการ แล้วแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคำตอบข้อหารือดังกล่าวข้างต้น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๐

คำตอบข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อหารือข้อที่ ๕.๑ ของนางสาวละออง ตียะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ขอรื้อกรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ข้อ.๒ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์พร้อมประตูปิด - เปิด ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ หนองขี้เหล็ก ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอเรียนว่า โครงการสูบน้ำ ด้วยพลังแสงอาทิตย์จากหนองขี้เหล็ก เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๑๕๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งเวียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ จึงไม่สามารถเสนอโครงการลักษณะดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้

ข้อ.๓ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดหนองหลวงมีพื้นที่กว่าพันไร่ ในเขตพื้นที่ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำใช้ในการเกษตรต่อไป จึงขอให้มีการดำเนินการเรื่องนี้โดยเร่งด่วน นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอเรียนว่า โครงการขุดหนองหลวง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความจุเกินกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ไม่ได้อยู่ในภารกิจถ่ายโอน และโครงการดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ พร้อมทั้งได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมทรัพยากรน้ำแล้ว